



...โดยจากา

...หลังจากเดินสายจัดมหกรรมการเงินทั่วประเทศ คราวนี้ถึงเวลาปิดท้ายกับ **มหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง”** ยกขบวนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินครบวงจร อาทิ กู้บ้าน/รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเอสเอ็มอี/สตาร์ทอัพ ดอกเบี้ย 0% 1 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท, เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ย 2.3%, ชื่อประกันชีวิต/กองทุน LTF&RMF รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี มาพร้อมกับกิจกรรมไฮไลต์ เช่น โซน “Good Living for Aging Society”, สัมมนาพิเศษ “5G DISRUPTION ระลอก 2 IoT พลิกโฉมธุรกิจการเงิน” และคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราร่วม 4 วัน อาทิ ไอซ์ ศรันยุ, นนท์ ธนนท์, วี วิโอเลต, คิว วงฟลัวร์, วง SBFIVE และนักแสดงจากค่ายนาตาวางบงกก ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 ณ EH 99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา

...**“สมบูรณ เอื้ออรรถาลัย”** แห่ง บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งล่าสุดได้รับโล่เกียรติคุณ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี ในฐานะผู้พัฒนาคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้า...

...**“วิษณรินทร์ วังปีติ รอง ผอ.พัฒนาธุรกิจการชำระเงินและร้านค้ารับบัตร บมจ.ธนาคารธนชาติ เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด “TShop” สำหรับร้านค้า “QR พารวย” ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระเงิน แจ็งเจ็อน**

ทุกยอดการขายที่ชำระผ่าน QR Code พร้อมเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการและเรียกดูข้อมูลการรับเงินย้อนหลังได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา การเปิดตัวครั้งแรกจัดขึ้นในงานกาชาด สวนลุมพินี เพื่อให้ลูกค้าสแกน QR ชื่อสลากกาชาด และสามารถตรวจสอบยอดเงินร่วมทำบุญกับมูลนิธิธนชาติเพื่อสังคมไทย ในกิจกรรมการสอยดาว...**“ไม่แปลกใจเลยที่ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน หรือ CSS จะมียานไทลมาเทมาแบบไม่ขาดมือ ยาวถึงปีหน้า เรียกว่าจัดเต็มและต่อยอดความมั่งคั่งในอนาคตให้กับ CSS จนต้องบอกต่อ...เพราะนอกจากทีมผู้บริหารที่นี้เค้าจะทำงานแบบลืมน้อยแล้ว ยังเป็นผลบุญจากการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของ**

“สมพงษ์ กังสรวีวัฒน์” ล้วน ๆ

...เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว **บมจ.บิสซิเนสโซลูชันส์ หรือ BIZ** ผู้นำเข้า จำหน่าย และติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งที่ไม่หยุดนิ่ง...ล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ภายใต้ชื่อ **“BIZGenes”** เป็นการตรวจพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยใช้เทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ซึ่ง BIZGenes จะเป็นโซลูชันหนึ่งที่จะเข้าถึงการตรวจในระดับ DNA ด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้รู้ว่าบุคคลนั้นมีความเสี่ยง

ต่อการเป็นมะเร็งในอนาคตแค่ไหน...งานนี้นอกจากจะเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมแล้วยังเป็นการสานต่อปณิธานเรื่องการรักษาและป้องกันผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

...ปิดท้าย วันพุธที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 08.39 น. **ชลรัฐ ศิริพงษ์วุฒิกร ผช.ก.ก.พจก.** ธนาคารกสิกรไทย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 (The 2nd MONEY EXPO YEAR-END 2018) และร่วมเปิดบูธธนาคารกสิกรไทย บูธ A5 ฮอลล์ EH 99-100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ■

เพื่อให้เกิดความทันสมัย ฮิต อินเทรนด์ ในการประหยัคพลังงาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่อายุ 25 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลกที่กำลังร้อนระอุ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปโดยจากา...ขอร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการงดรับบริการส่งข่าวสารผ่านทางเครื่องโทรสาร (Fax) จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ที่ต้องการนำเสนอสื่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการเผยแพร่ร่วมแสดงข่าว กรุณาส่งมาที่ email: Kao_Hoon@hotmail.com และ Kao_Hoon@yahoo.com และ Kaohoon.pr@gmail.com มาอินเทรนด์แบบลดโลกร้อนให้โลกสวยสดใส ด้วยการงดส่ง FAX กันเถอะค่ะ